



สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมอินทผลัม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
และผ่านระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้างานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และตำแหน่งหัวหน้างาน
ภายในกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. ...

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง การกำหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้างานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และตำแหน่ง
หัวหน้างานภายในกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. ... โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๒. พิจารณาคงคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มติที่ประชุม เห็นชอบ ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการพิเศษ มีคุณสมบัติตามประกาศฯ
ข้อ ๒.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสายงานหลัก ที่สภามหาวิทยาลัย
กำหนดตามลักษณะงานของส่วนราชการนั้น ในกรณีที่เป็นส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี ซึ่งแบ่งส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา หรือในสายงานบริหารงานทั่วไปในกรณีที่ เป็นส่วนราชการที่มี
อำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

๓. พิจารณาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัด โครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัด โครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ โดยให้ทำสัญญาจ้างคราวละ ๒ ปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
๗๐ ปีบริบูรณ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวิช ลอยมา)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย